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เร่ิมประชุมเวลา  13.25 น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง แจงใหท่ีประชุมทราบ 
  1.1 เร่ืองที่ประธานแจงใหทีป่ระชุมทราบ 
   1.1.1 คณบดแีนะนําผูบริหารคณะ ฯ พื้นที่ภาคพายพั โดยทําการคัดเลือกจากผูที่ไดรับการ
เสนอรายชื่อจากบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร ภาคพายัพ เชียงใหม ทั้งหมด 5 – 6 คน และทานที่ไดรับคะแนน
สูงสุด คือ ผูชวยศาสตราจารยวัชรา ปลัดคณุ โดยทานจะปฏิบัตหินาที่ ผูชวยคณบดี ปฏิบัติหนาที่รองคณบดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ภาคพายัพ เชยีงใหม  โดยปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 
งานดานการบริหาร งานวิชาการและกจิการนักศึกษา งานวิจยัและพฒันา และงานประกันคณุภาพการศึกษา 
ของคณะฯ พื้นที่ภาคพายพั ซ่ึงทานสามารถแตงตั้งผูชวยเพื่อมาชวยงานดังกลาวไดตามความเหมาะสม      
ในสวนของหวัหนาสาขา นัน้ ซ่ึงตาม พรบ. แลว ผูชวยคณบดีไมมีอํานาจในการแตงตั้งหัวหนาสาขา 
  1.1.2 จากการที่ไปประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรแหงประเทศไทย คณบดีไดเสนอตอที่
ประชุม เร่ือง ใหจัดทํา MOU รวมกันของสมาชิกสภา ฯ ทั้งหมด เพื่อประสานงานที่เปนระบบ และเปน
เครือขาย จะชวยในการสงนักศึกษาไปฝกงาน หรือ การสงนักศึกษาไปเรยีนตางคณะในมหาวิทยาลัยอ่ืน 
หากมีความคบืหนาในเรื่องดังกลาวจะแจงใหที่ประชุมทราบในภายหลัง  
   1.1.3 เมื่อวันที ่7 ธันวาคม 2553 คณบดี พรอม รศ.ดร.อานนท  เที่ยงตรง ผูทรงคุณวุฒิ ผศ.
สุริยันต  เตาชัยภูมิ และ ดร.ปทมา  ศิริธัญญา ไดเดินทางไปพื้นที่นานเพื่อพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีเพื่อ
ความมั่นคงทางอาหาร ไดดาํเนินการพัฒนาแนวความคดิเพื่อใหเปนไปตามโครงการตามพระราชดําริ และ
ไดตกผลึกความคิดเปนรางหลักสูตร และมอบให ผศ.ดร.พิชัย  สุรพรไพบูลย ดําเนินการตอใหเกิดความ
สมบูรณ เพื่อจดัสงสํานักงานคณบดีดําเนินการในขั้นตอนตอไป 
   1.1.4 ในชวงวนัที่ 7 ธันวาคม 2553 ผศ.สุริยันต  เตาชัยภูมิ ไดไปรวมทํามาตรฐานการฝก 
และมาตรฐานงานฟารม ในโครงการ (SDC)    โดยคณบดีไดแจงใหอาจารยอภิชาต ิ โคกทอง แจงตอที่
ประชุม ดังนี ้ จากที่ไดพดูคุยรวมกนันั้น ไดแบงรูปแบบ  ความรับผิดชอบการเขียน มาตรฐานการฝก 
มาตรฐานงานฟารม ดังนี ้
  พืชศาสตร   อ.อภิชาต ิ โคกทอง ผูรับผิดชอบ 
  สัตวศาสตร   ผศ.สุริยันต  เตาชัยภูม ิ  ผูรับผิดชอบ 
  ดานชาง    พื้นที่พิษณุโลก   ผูรับผิดชอบ 
  ดานเทคโนโลยีการอาหาร ผศ.สุริยันต จะประสานพืน้ที่ลําปางเปนผูรับผิดชอบใน
รายละเอียดคงเหลือแตการประสาน ความรวมมือรวมกนั 
 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ  
 



1.2 เร่ืองที่กรรมการผูทรงคุณวุฒแิจงใหทีป่ระชุมทราบ 
  1.2.1  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไดแจงใหที่ประชุม ทราบวา  คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดทําความเขาใจที่ เกี่ยวกับเรื่อง 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย คือ จังหวัดใดก็ตามหากตองการให
สถาบันอุดมศึกษาใหความชวยเหลือในสวนของการพัฒนาจังหวัดก็จะมีการขอความชวยเหลือจาก
มหาวิทยาลัย นั้น ๆ หรือมหาวิทยาลัยที่มีขีดความสามารถในการที่จะชวยเหลือจังหวัดในดานใดก็เสนอ
ความชวยเหลือเขาไป และในที่สุดจะเกิดภาพของการพัฒนาและทํางานรวมกันในการทํางานใหบรรลุ
ยุทธศาสตรของจังหวัด ในกรณีเชนนี้อาจพัฒนามหาวิทยาลัย นั้น ๆ ใหเปนมหาวิทยาลัยจังหวัดได 
  ดวยเหตุที่คณะ วทก. มีพื้นที่ที่กระจายตัวในหลายจังหวัดภาคเหนือ นั้น และมีภารกิจทั้ง 4 
ดาน ที่สอดคลองความตองการของพื้นที่ และไดทํางานรวมกันไมวาจะเปนการจัดการศึกษา การวิจัย และ
การบริการวิชาการใหตรงกับความตองการของจังหวัด และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ใน
กรณีเชนนี้ จังหวัดอาจรองขอใหเปนมหาวิทยาลัยของจังหวัดก็ได 
  1.2.2  การตื่นตัวในการจัดการศึกษา ที่พัฒนาไปเปนกลุม มหาวิทยาลัยอาเซียน(Asian 
University) โดยสมาคมอาเซียน จะเริ่มเปนรูปธรรม ในป 2555 ซ่ึงในสวนของมหาวิทยาลัยหรือคณะฯ นั้น
ตองแสดงขีดความสามารถ วาจะเขารวมอยูในโครงการไดอยางไร จะมีการจัดการศึกษา  การวิจัย การ
บริการวิชาการ และจะสงเสริมชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยไดอยางไร  ในสวนของ มทร. ลานนา ซ่ึงอยูใน
ภาคเหนือก็สามารถหาเครือขายกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศได เชน  ประเทศพมา ลาว เขมร และ
เวียดนาม ซ่ึงประเทศเหลานี้ไดเห็นความนาอยูของพื้นที่ลานนา ซ่ึงมองวามีโอกาสในการสงเสริมความ
รวมมือกับประเทศดังกลาว ในดานการจัดการศึกษา ดานศิลปวัฒนธรรม ไดเปนอยางดี 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ    รับทราบ 
 

1.3 เร่ืองที่กรรมการ และเลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ 
   1.3.1 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่นาน 
   รองคณบดีพื้นที่นาน แจงวา จะมีการสอบกลางภาคการศึกษา (Midterm) ในวนัที่ 
22 – 24 และ วนัที่ 27 – 28 ธันวาคม 2553  
 
  1.3.2 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ลําปาง 
     รองคณบดีพื้นที่ลําปาง แจงตอที่ประชุม 3 เร่ือง 

1. ดวยทาง กศ. ลําปาง จัดใหมีการอบรมการเรียนการสอน “ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ” โดยมีอาจารยจากจฬุา ฯ มาเปนวิทยากรอบรม และมีคณาจารยจากคณะฯ เราเขารวมอบรมทั้งหมด 
โดยอบรมตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 



2. ทางพื้นที่ลําปางไดเขาไปมสีวนรวมกับการสนับสนุนในการผลิตเมล็ดพันธุผัก
ใน “ศูนยพัฒนาพันธุพืชจกัรพันธเพ็ญศิริ” ที่แมสาย  กิจกรรมดานการผลิตเมล็ดพันธุผักนั้น มีดวยกัน 3 ชนิด 
คือ มะระจนี มะระขี้นก และผักขี้หูด ทางคณะ ฯ ไดมีอาจารยเขารวม 2 ทาน คือ รศ. กุลชลี บุญทา และ อ. 
พรหมมินทร สายนาคํา 

3. ในวนัที่ 8 มกราคม 2554 นั้นทางพื้นที่ลําปาง ไดมีการจัดงานวนัเดก็แหงชาติ
และงานราชมงคลลําปาง แฟร โดยคณะ ฯ นัน้ไดมีสวนของภูมิทัศน สัตว ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร
จัดกิจกรรมรวมกับพื้นที่ลําปาง โดยงบประมาณในการจดัครั้งนี้ 150,000 บาท คาดวาจะมีผูมารวมงานมาก
ถึง 10,000 คนโดยกลุมที่มาเขารวมครั้งนี ้ จะเปนกลุมเด็กนกัเรียน นักศึกษาและกลุมเกษตรกรที่สนใจเขา
รวม 
 
  1.3.3 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่พิษณุโลก 
    อาจารยอภิชาติ   โคกทอง ช้ีแจงแทน รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา ตอทีป่ระชุมเรื่อง
งานในพืน้ที่พษิณุโลก  เร่ืองงานชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม จะไดไปสาธิตในการโยนกลา ที่จังหวดั
สกลนคร และจังหวัดอางทอง ของพื้นที่ภาคกลาง และพื้นที่ไดรวมดําเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุของ
มูลนธิิชัยพัฒนา ที่ปรับใหมกีารผลิตเมล็ดพันธุจํานวน 50 ไร  

 
  1.3.4 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ตาก 
    อาจารยรุง หมูลอม รักษาการรองคณบดีพื้นที่ตาก มีเร่ืองฝากในที่ประชุมเรื่อง
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงไดฝากมอบหมายใหนายณฐภทัร ออน
ทนงค ในการสงเรื่องเขาที่ประชุมสภาวิชาการนั้น ทางนายณฐภัทร ไดแจงวา ทางสภาวิชาการไมสามารถ
นําเขาที่ประชมุไดทัน และสามารถเขาที่ประชุมสภาวิชาการ อีกทีในเดือนมกราคม 2554 นั้น จึงอยากฝากให
สามารถนําเรื่องเขาที่ประชุมสภาวิชาการไดทันในเดือนมกราคม 2554 
   คณบดี ช้ีแจงตอรักษาการรองคณบดีพื้นที่ตาก วา ขอใหนําเรื่องเขามายังคณะ ฯ 
กลางโดยตรง เพื่อความชดัเจนและการประสานงานที่รวดเร็ว และขอเรียนกับทุกพื้นที่ดวยเชนกันในทุก
เร่ืองที่มีความตองการใหคณะฯ กลางดําเนินการหรือประสานความรวมมือ ไมควรติดตอผานเจาหนาที่
โดยตรง 
 
  1.3.5 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม 
    ไมมี    
 
  1.3.6 เร่ืองที่จะแจงใหทราบของ พื้นที่เชียงราย  
    ไมมี 



 1.3.7 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ คณะกรรมการประกันคณุภาพการศึกษา 
    ไมมี 
 
 1.3.8 เร่ืองที่แจงใหที่ประชุมทราบของ เลขานุการ 
    ไมมี 

   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
  2.1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 18 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553  เลขานุการไดจัดทาํ
รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาํคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คร้ังที่ 18 วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2553 เวลา  13.30 น. ณ หองประชุมชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เรียบรอย
แลว จึงเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
    

มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับรองรายงานการประชุม และมกีารแกไขเพิ่มเติม 1 
แหงในขอที่ 1.3.4.2 ช่ือคุณพรลิณี ชัยรัตน ขอเปลี่ยนเปน คุณพรลินี  ชัยรัตน 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 สืบเนื่องจากคณะไดรับหนังสือ ที่ SS 63/2553 ลงวันที่ 13 ตลุาคม 2553 การพิจารณา
เร่ือง ขอลาออกจากการเปนผูทรงคุณวุฒปิระจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ของคุณองอาจ 
กิตติคุณชยั เนื่องจาก ตดิภารกิจไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได มติคณะกรรมการประจําคณะ   มีมติเห็นชอบ
การลาออก และทําเสนออธิการบดีพิจารณาตอไป นั้น คณะ ฯ ไดดาํเนินการเสนอมหาวิทยาลัย เพือ่พิจารณา
เร่ืองดังกลาวแลว มหาวิทยาลัยมีความเหน็อนุมัติการลาออกของ คุณองอาจ กิตตคิุณชัย ในครัง้นี้ และ
เห็นชอบใหคณะ ฯ ดําเนนิการสรรหากรรมการประจําคณะจากผูทรงคุณวุฒภิายนอกแทนตําแหนงที่วาง 

คณบดี ไดใหความคิดเห็นวาควรที่จะให คณะผูบริหารคณะ ฯ ชุดใหมเปนผูสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิประจําคณะฯ ตอไป 

รองคณบดีฯ พื้นที่นาน เหน็ดวยกับทานคณบดี และเสนอวานาจะเปนผูทรงคุณวุฒ ิ เปนคน
จากตางจังหวดั  
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  ที่ประชุมลงความเหน็รวมกนัวา ในการสรรหา
ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจําคณะนัน้ ใหยกการพิจารณาไปกอน และใหคณบดีคนใหมเขามาทําการ



สรรหาตอไป และเห็นชอบวา ผูทรงคุณวุฒิ อาจเปนผูที่อยูตางจังหวัดยกเวนเชยีงใหมก็ได เนื่องจากการ
ประชุมมีระบบ Video Conference รองรับอยูแลว 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 ตามที่คณบดีไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดทําการเรียนการสอนอยู
ในขณะนี้ ดําเนินการจดัทํา มคอ. 3 เพื่อรองรับการปรับหลักสูตรเขาสูระบบ TQF ในปการศึกษา 2555 และ
รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา ไดติดตามงานมาโดยลําดับ และมมีติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ ฯ วา ทุกหลักสูตรจะตองจดัสง มคอ. 3 กอนการเปดภาคเรียนที่ 1/2553 นั้น เนื่องจากบัดนี้ทาง
สํานักงานคณบดียังไมไดรับ มคอ. 3 จากทุกหลักสูตร ดังนั้น รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา จึง
เรียนมายังคณะกรรมการประจําคณะ ใหประสานงานเพือ่ใหผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดจัดสง มคอ. 3 ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
  คณบดี ขอใหรองคณบดี พืน้ที่ ติดตามประสานงานเพือ่ใหผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดจัดสง 
มคอ. 3 ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ ใหผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดจดัสง 
มคอ. 3 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553  
 
  4.2 จากมติคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการประชุม
คร้ังที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบให สวท. แจงแนวปฏิบัตสํิาคัญการ
เทียบโอนผลการเรียนใหคณะ เขตพืน้ที่ และกองการศึกษาเขตพื้นที ่ทราบ เพื่อใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติ
เดียวกัน นั้น สวท. จึงไดแจงแนวปฏิบัติสําคัญการเทียบโอนผลการเรียนใหคณะ ฯ ทราบ และให
คณะกรรมการประจําคณะเหน็ชอบประกาศ จํานวน 2 ฉบับ นั้น รองคณบดีฝายวิชาการและกจิการนักศึกษา 
จึงเรียนเสนอคณะกรรมการเพื่อโปรดทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติสําคัญการเทียบโอนผลการเรียน และขอ
ความคิดเหน็จากคณะกรรมการประจําคณะ เกี่ยวกับรางประกาศ ทั้ง 2 ฉบับ ที่จะยกรางขึ้นมา เพื่อขออนุมัติ
รางในการประชุม ฯ คร้ังตอไป 
   อาจารยอภิชาติ   โคกทอง ไดใหความคิดเห็นวา สมควรจัดประชุมปรึกษาหารือรวมกันใน
การจัดทําการเทียบโอนผลการเรียน โดยนดัวันเพื่อจัดหารือ 
  คณบดี เสนอความเหน็วา ในสํานักงานคณะ ฯ ออกหนังสือเพื่อใหทางพื้นที่จัดทาํรางการ
เทียบโอนผลการเรียนของแตละพื้นที่ แลวระบุวันเวลา นัดหมายประชุมหารือรวมกนัทุกพื้นทีใ่นการนําราง
การเทียบโอนผลการเรียนที่ไดนั้น เปนรางเดียวกันของคณะฯ กลางตอไป 
 



   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบและมอบหมายใหคณะฯ กลางออก
หนังสือใหทางพื้นที่จัดทํารางการเทียบโอนผลการเรียนของแตละพื้นที่ พรอมระบุเวลา ประชุมหารือในการ
จัดทําเปนรางคณะฯ กลาง  
 
  4.3  ดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในการประชมุครั้ง
ที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ไดพิจารณาขอเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553 แลว มีมติใหหนวยงานที่กํากับ
ดูแลและรับผิดชอบตัวช้ีวัด นําขอเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาดังกลาว ไปปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2554 ตอไป นั้น รองคณบดีฝายบริหาร 
จึงเรียนมายังคณะกรรมการประจําคณะ ผานไปยังทกุเขตพื้นที่ ไดนําขอเสนอแนะ/แนวทางในการปรับปรุง
พัฒนา      ไปดําเนินการในปงบประมาณ 2554 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ  
 
  4.4  ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดออกคําสั่งที่ 25/2553 เร่ือง 
แตงตั้งขาราชการใหปฏิบัติหนาที่ ส่ัง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2553 โดยคําสั่งดังกลาว ไดแตงตั้งให ผูชวย
ศาสตราจารยวัชรา ปลัดคุณ ปฏิบัติหนาที่ ผูชวยคณบดี ปฏิบัติหนาที่ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร พื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม ตั้งแตวันที่ 2 ธันวาคม 2553 เปนตนไป ดังนั้น รองคณบดี
ฝายบริหาร จึงเรียนตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อโปรดทราบ 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ 
 
  4.5 ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดออกคําสั่งที่ 26/2553 เร่ือง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ส่ัง ณ วันที่ 3 
ธันวาคม 2553 โดยคําสั่งฉบับดังกลาว ไดแกไขเพิ่มเติม ในสวนของอํานาจหนาที่คณะอนุกรรมการ
อํานวยการใหมีหนาที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มหัวหนาสาขาทุกสาขา ทุกพื้นที่เขามาเปนอนุกรรมการ ฯ สาเหตุ
เนื่องจากในปตอไปนี้การตรวจประกันคุณภาพทั้งภายนอก (สมศ.) และภายใน (สกอ.) จะตองตรวจที่
รายงานการประเมินตนเองระดับสาขา และนอกจากนี้ ไดแกไขเพิ่มเติมรายชื่อคณะอนุกรรมการดําเนินงาน
ใหเปนปจจุบัน ดังนั้น รศ.ศีลศิริ  สงาจิตร ประธานอนุกรรมการดําเนินการประกัน  ฯ  จึงเรียนให
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อทราบถึงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ฉบับปจจุบัน 



  คณบดี ไดเสนอความคิดเห็นวา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ นั้นสมควรเปนคณะกรรมการชุดเดียวกัน  
  อาจารยอภิชาติ  โคกทอง  ไดใหความเห็นวา การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
นั้นสมควรเปนคณะกรรมการที่แบงแยกออกเปนสวนๆ เพื่อรับผิดชอบใหเปนไปตามระบบ 
   
   มติคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ และนําขอคิดเห็นที่ไดจากการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไปเสนอตอทีป่ระชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
  4.6  ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ไดออกคําสั่งที่ 10/2552 เร่ือง 
แตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ส่ัง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 และคําสั่งที่ 11/2552 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจําเขตพื้นที่ ส่ัง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 
2552 โดยคณะกรรมการทั้ง 2 คําสั่ง มีหนาที่ ดําเนินการตามขอบังคับ มทร.ลานนา วาดวย การจัดการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 1 บททั่วไป ขอ 7 ใหคณะจัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของคณะเพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ของคณะโดยมีองคประกอบและหนาที่ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย นั้น เนื่องจากคณะ ฯ ไดยกรางประกาศมหาวิทยาลัยในเรื่องดังกลาวไปแลว และอยูใน
ขั้นตอนการออกประกาศของมหาวิทยาลัย แตอยางไรก็ตาม คณะ ฯ ไดยกรางบัญชีแนบทายประกาศ 
เกี่ยวกับ อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (กบล.) ซ่ึงไดจําแนกอํานาจหนาที่ออกมาจาก
ขอบังคับ ฯ ดังกลาวขางตน โดยมีหนาที่ตามบัญชีแนบทาย จํานวน 23 ขอ นั้น ประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงเรียนใหคณะกรรมการประจําคณะ ผานไปถึงคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ทุกทาน ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ทั้ง 23 ขอ ไปกอน จนกวามหาวิทยาลัยจะออกประกาศมาใชบังคับ 
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  รับทราบ และใหดําเนินการตามคําสั่งที่ 10/2552, 
11/2552 และเอกสารแนบทาย เกี่ยวกับ อํานาจหนาที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร(กบล.) ทั้ง 23 ขอ 
    
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  5.1 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจําป 2554 ใหกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่ดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคณะในพื้นที่ และสํานักงานคณบดีเปนเจาของโครงการยอย รวม 16 โครงการ จํานวน
เงิน 13,420,000 บาท และมหาวิทยาลัยไดใหเจาของโครงการจัดทํารายละเอียดของโครงการ (ง.8) จัดสง
สํานักงานคณบดี และมกีารปรับปรุงตัวช้ีวัดมาโดยลําดับ บัดนี้ ไดสรุปเปนโครงการภาพรวมของคณะ
วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตรประจําปงบประมาณ 2554 เรียบรอยแลว รองคณบดีฝายวิจยัและ



พัฒนา จึงเรียนเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิโครงการที่จะดําเนินการ 
ประจําปงบประมาณ 2554   
  ดร.ปทมา  ศิริธัญญา ไดขอใหทางพื้นที่นานไดจดัทําตัวช้ีวัดโครงการที่ 16  
   

มติคณะกรรมการประจําคณะ   เห็นชอบโครงการ  
 
   5.2. ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณ
ประจําป 2554 ใหกับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพือ่ดําเนินโครงการตนแบบการฝกทักษะ
ปฏิบัติการสูมาตรฐานวิชาชพี (SDC) จํานวนเงิน 3,000,000 บาท และมหาวิทยาลยัไดใหเจาของโครงการ
ยอยจดัทํารายละเอียดของโครงการ (ง.8) จัดสงสํานกังานคณบดี และมีการปรับปรุงตัวช้ีวัดมาโดยลําดับ 
บัดนี้ ไดสรุปเปนภาพรวมโครงการตนแบบการฝกทักษะปฏิบัติการสูมาตรฐานวิชาชีพ (SDC) ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ 2554 เรียบรอยแลว รองคณบดีฝายวิจยัและ
พัฒนา จึงเรยีนเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติโครงการตนแบบการฝกทักษะ
ปฏิบัตกิารสูมาตรฐานวิชาชพี (SDC) ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ที่จะดําเนินการ 
ประจําปงบประมาณ 2554 
   
   มติคณะกรรมการประจําคณะ   เห็นชอบโครงการ 
 

5.3  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรที่จะเปดสอนใน
ปการศึกษา 2555 จะตองเปนไปตามมาตรฐาน TQF โดยหมวดที ่7 การประกันคณุภาพหลักสูตร ขอ 7) ตัวช้ี
ผลการดําเนินงาน ตองบรรลุผลตามเปาหมายตวับงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑด ี เพื่อใชในการติดตามการ
ดําเนินการตามระบบ TQF ดังนั้น ใน มคอ. 2 ของทุกหลักสูตรใน ระดับปริญญาตร ี(หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต) จะตองมีการกําหนดตัวบงชี้ นั้น   บัดนี้ รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนกัศึกษา ไดดําเนินการยก
รางตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เปนที่เรียบรอยแลว จึงเสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาดชันีบงชี้ผลการดําเนินงาน ตัง้แตปที่ 1 – 5 

อาจารยรุง  หมูลอมไดช้ีแจงในที่ประชุมวา ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามขอ 14 ในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตรนั้น ขอวา รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะรอยละ 70 ไดหรือไม 

ดร.ปทมา ไดแจงวาสามารถทําไดขึ้นอยูกับการจัดทําหลักสูตรแตเกณฑที่จดัทําดังกลาวนั้น
เปนคาที่กําหนดใน มคอ. 2  
   มติคณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบ และใหปรับแกขอ 14 จาก “รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะรอยละ 80 มีช่ัวโมงในการฝกทักษะปฏิบัติ เพื่อพฒันาสูการเปนบัณฑิตนกัปฏิบัติ ตามอัต



ลักษณของมหาวิทยาลัย” เปน “รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวารอยละ 70 มช่ัีวโมงในการฝกทักษะ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสูการเปนบัณฑิตนกัปฏิบัติ ตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย” 
 

5.4 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนดใหทุกหลักสูตรที่จะเปดสอนในป
การศึกษา 2555 จะตองเปนไปตามมาตรฐาน TQF โดยหมวดที่ 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร ขอ 7) ตัวช้ี
ผลการดําเนินงาน ตองบรรลุผลตามเปาหมายตวับงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑด ี เพื่อใชในการติดตามการ
ดําเนินการตามระบบ TQF ดังนั้น ใน มคอ. 2 ของทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษา จะตองมีการกําหนดตัว
บงชี้ นั้น   บัดนี้ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา ไดดําเนินการยกรางตวับงชี้ผลการ
ดําเนินงานของ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา เปนที่เรียบรอยแลว จึงเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาดัชนบีงชี้ผลการดําเนินงาน ตั้งแตปที่ 1 - 5 

 
   มติคณะกรรมการประจําคณะ  เห็นชอบ และใหปรับแกขอ 14 จาก “รายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะรอยละ 80 มีช่ัวโมงในการฝกทักษะปฏิบัติ เพื่อพฒันาสูการเปนบัณฑิตนกัปฏิบัติ ตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย” เปน “รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวารอยละ 70 มช่ัีวโมงในการฝกทักษะ
ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสูการเปนบัณฑิตนกัปฏิบัติ ตามอัตลักษณของมหาวทิยาลัย” 
 

 5.5 ตามที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดเสนอ Concept paper 
และแบบเสนอขอมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อธุรกิจ (นานาชาติ) 
เพื่อใหคณะกรรมการคณะพิจารณาเปนการเบื้องตน กอนที่จะนําเขาสูการพิจารณาของกรรมการสภาวชิาการ
ในลําดับตอไป นั้น ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จึงเสนอตอการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ Concept paper และแบบเสนอขอมูล หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อธุรกิจ (นานาชาติ) 

ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดใหขอคิดเห็นดังนี้ 
1.  เร่ืองชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพเพื่อธุรกิจ

(นานาชาติ)  ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Bioscience Management (International) นั้น 
ไมสัมพันธกันหากชื่อภาษาไทย เพื่อธุรกิจ ความหมายภาษาอังกฤษ  For Business หาก Bioscience 
Management นาจะเปนการจัดการธุรกิจ ดาน Bioscience  หรือใหตกผลึกในเรื่องของชื่อปริญญา 

2. ในรายวิชาที่อยูในหลักสูตรนั้นเนนไปทาง Biotech เสียเปนสวนใหญ และ
ความหมายของ Bioscience นั้นมีความหมายที่กวาง โดยใหสัมพันธที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

   
มติคณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในหลักการ และปรับปรุงตามที่

คณะกรรมการเสนอ 



  5.6  ตามที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดเสนอ Concept paper 
และแบบเสนอขอมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ) เพื่อให
คณะกรรมการคณะพิจารณาเปนการเบื้องตน กอนที่จะนําเขาสูการพิจารณาของกรรมการสภาวิชาการใน
ลําดับตอไป  นั้น  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จึงเสนอตอการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ Concept paper และแบบเสนอขอมูล หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ) 

 ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดใหขอคิดเห็นดังนี้ 
1. อยากใหดูคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท ตามมาตรฐานของ

หลักสูตรปริญญาโท รวมถึงความสามารถดานภาษาอังกฤษของผูเขามาศึกษา 
 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในหลักการ และปรับปรุงตามที่คณะกรรมการ
เสนอ 
 
 5.7  ตามที่ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไดเสนอ Concept paper 
และแบบเสนอขอมูลหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ) เพื่อให
คณะกรรมการคณะพิจารณาเปนการเบื้องตน กอนที่จะนําเขาสูการพิจารณาของกรรมการสภาวิชาการใน
ลําดับตอไป  นั้น  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  จึงเสนอตอการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบ Concept paper และแบบเสนอขอมูล หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (นานาชาติ) 

 ผูทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประจําคณะฯ ไดใหขอคิดเห็นดังนี้ 
1. อยากใหดูคุณสมบัติของผูเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ตามมาตรฐานของ

หลักสูตรปริญญาเอก รวมถึงความสามารถในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualified Examination) หรือตองมี
วิทยานิพนธและ/หรือ Paper ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 2 เร่ือง 

 
  มติคณะกรรมการประจําคณะ เห็นชอบในหลักการ  และปรับปรุงตามที่คณะกรรมการ
เสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ือง อ่ืนๆ 
   
  ไมมี 
  
 



เลิกประชุมเวลา 16.45 น.  
 

                      
                (นายอนุชา  จนัทรบูรณ)                                                          
          เลขานุการกรรมการประจําคณะ                                            
                 ผูจดบันทึกการประชุม           
 
 


